

สคร.เผย10เดือนเงินเข้ารัฐทะลุ1.42แสนล้าน

ปีรัฐวิสาหกิจส่งรายได้เพิ่ม

ชงกฎหมายกำกับรัฐวิสาหกิจ
เข้าสนช. 1 ก.ย.นี้
มีผลภายใน 3 เดือน

กรุงเทพธุรกิจ ● สคร.เผยยอดนำส่ง
รายได้รัฐวิสาหกิจเข้ารัฐ 10 เดือนเกินเป้า
2.48 หมื่นล้าน “กองสลาก”แชมป์นำส่ง
รายได้ คาดทั้งปีเกินเป้ากว่า 2.5 หมื่นล้าน
“เอกนิติ”ยอมรับสคร.แจ้งให้รัฐวิสาหกิจ
ส่งรายได้เพิ่ม พ่วงผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจดีขึ้น ระบุเตรียมเสนอกฎหมาย
กำกับรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่ต่อสนช.1 ก.ย.นี้
ผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ยอดส่งรายได้เข้ารัฐ

ของรัฐวิสาหกิจ 10 เดือนแรกปี 60



กราฟ กรุงเทพธุรกิจ 11/08/2017

หน่วย : ล้านบาท

5 รัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้สูงสุด



การเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นอีกเรื่องหลักที่รัฐบาล
พยายามผลักดัน เป็นไปเพื่อลดภาระทาง
การเงินของรัฐ ไปพร้อมกับให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นอีกองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โดยผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ 10 เดือน

เริ่มสะท้อนประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจว่ามีทิศทางดีขึ้น

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)เปิดเผยว่า ยอดนำส่งรายได้เข้าแผ่นดินของรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 1.42 แสนล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายการนำส่งรายได้ทั้งปีแล้ว 2.48 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ คาดว่า ตลอดทั้งปีงบประมาณรัฐวิสาหกิจจะนำส่งรายได้เกินกว่าเป้าหมายรวมไม่ต่ำกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท

สาเหตุที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นผลจากการติดตามการทำงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดของสคร. ทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น

“ในระหว่างที่ผ่านมาเราได้นำระบบบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้กับรัฐวิสาหกิจ ทำให้การติดตามการทำงานของรัฐวิสาหกิจมีความใกล้ชิดมากขึ้น และเราก็บอกทางรัฐวิสาหกิจตรงๆ ว่า เมื่อไรที่ภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดี จำเป็นต้องมีรายได้เพิ่มจากรัฐวิสาหกิจ ก็ขอให้เขาส่งรายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันการติดตามการทำงานของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด ยังทำให้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจขยายตัวได้ดีขึ้นด้วย โดยไตรมาสแรกเศรษฐกิจโต 3.3%การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจขยายตัว 17%ส่วนไตรมาสสองก็คาดว่า จะขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาส”

ทั้งนี้ ในปี 2558 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เพิ่ม 3.3 หมื่นล้านบาท ปี 2559 นำส่งเพิ่ม 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2561 รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายการนำส่งรายได้ที่ 1.37 แสนล้านบาท

“กongsalak” แซมป์ส่งรายได้เข้ารัฐ

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูง 5 อันดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2.55 หมื่นล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 2.16 หมื่นล้านบาท บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 1.45 หมื่นล้านบาท

ธนาคารออมสิน 1.31 หมื่นล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.13 หมื่นล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ไม่มียอดนำส่งรายได้เข้ารัฐจะมีส่วนสัดส่วนเกินกว่า 50% ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

เขายังกล่าวถึงร่างพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ... ว่า ร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปคาดว่าในวันที่ 1 ก.ย.นี้ จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาในชั้นสภานิติบัญญัติ(สนช.) คาดว่า กระบวนการพิจารณากฎหมายจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เมื่อกฎหมายผ่านการพิจารณาแล้ว จะมีผลบังคับให้รัฐวิสาหกิจต้องมีระบบธรรมาภิบาลตามที่กฎหมายนี้กำหนด รวมถึงการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ(ซูเปอร์โฮลดิ้ง) จะมีผลทันที

ต้นผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ขยับ

ทั้งนี้ จะมีรัฐวิสาหกิจที่มีทุนเรือนหุ้นหรือที่เป็นบริษัทจำกัดทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เข้ามาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของซูเปอร์โฮลดิ้งรวมประมาณ 13 แห่ง โดยซูเปอร์โฮลดิ้งจะมีกระบวนการคลังถือหุ้น 100% ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจทั้ง 13 แห่ง

“เราคาดหวังว่าภายใต้กฎหมายดังกล่าวที่มีระบบตัวชี้วัดในเรื่องต่างๆ จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ หากมองตัวชี้วัดในเชิงรูปธรรมแล้ว รัฐวิสาหกิจมีการให้บริการสาธารณะที่ดีขึ้น และจะมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ที่ 1%จะเพิ่มเป็น 2-3%”

6.สาระสำคัญกฎหมายรศ.ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมกรมเมื่อวันที่ 8 ส.ค. มีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สศก.) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การพัฒนา รัฐวิสาหกิจ มีหลักการที่สำคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย 1.การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาว โดยยกกระดับ ค.น.ร. เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2.กำหนดให้หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องจัดทำยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับแนวทางพัฒนาประเทศระยะยาว

3.จัดตั้งบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (Holding Company) เพื่อให้เป็นหน่วย

งานกลางในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 4.กำหนดให้มีกรรมการคัดเลือกกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยให้นำเอาหลักการกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง (skill matrix) เพื่อเป็นกรอบในการคัดเลือกกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ตรงกับวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินงาน

5.กำหนดให้นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งโดยกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจทั้งในส่วนของการอุดหนุนงบประมาณสาธารณะ (Public Service Obligation :PSO) และการดำเนินธุรกรรมตามโครงการนโยบายรัฐ (Public Service Account:PSA) รวมทั้งต้องมีการแยกบัญชีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐให้ชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการต่อสาธารณะชนโดยไม่มีการปกปิด

6.พัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยใช้เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ